

## มอบรางวัล 4 งานวิจัยดีเด่น ทางโภชนศาสตร์-เภสัชศาสตร์

6 ดินหน้าสนับสนุนงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม อย่างต่อเนื่อง บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตแบรินคูปโกสติกและแบรินคิงคิง ได้จัดประชุมวิชาการโภชนาการ เซเรบอส อวอร์ด คอนเฟอเรนซ์ 2011 พร้อมให้ทุนวิจัยเซเรบอส อวอร์ด ประจำปี 2011 แก่นักวิจัยดีเด่นทางโภชนศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 4 ราย โดยไม่มีข้อผูกพันใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ ได้รับพระกรุณาธิคุณจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชทินนิตตามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธาน ณ อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย เมื่อเร็วๆ นี้



โอกาสนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี

ทรงมีรับสั่งแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล และทรงเป็นกำลังใจให้สามารถนำผลงานวิจัยที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับประเทศชาติ และขอให้เซเรบอสได้มอบทุนให้นักวิจัยไทยต่อไปเรื่อยๆ เพื่อเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศในอนาคตต่อไป



4 ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลในปี ได้แก่ ผลงานวิจัยเรื่อง "ฤทธิ์ปกป้องเซลล์ประสาทและฤทธิ์กระตุ้นการงอกและเพิ่มจำนวนของแขนงประสาท ของสารสกัดจากผลไม้ในประเทศไทย" โดย ญ.ดร.สริน ทัดทอง คณะเภสัชศาสตร์ มศว ซึ่งเป็นงานวิจัยที่เพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับผลไม้ไทย อาทิ เปลือกสละ ลิ้นจี่ เปลือกเมล็ดมะขาม และละมุด ที่สามารถแสดงฤทธิ์ปกป้องเซลล์ประสาท หรือกระตุ้นการงอกเพิ่มจำนวนของแขนงประสาท เนื่องจากพบว่าผู้ป่วยโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาทสามารถนำไปใช้ในการรักษา และป้องกันโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาท เช่น โรคอัลไซเมอร์ได้

สี่นักวิจัยทุนวิจัยเซเรบอส อวอร์ด...ญ.ดร.สริน ทัดทอง, น.ส.อภิญญา จูทางกูร, ญ.ดร.บัวรุณ ศรีชัยกุล และ ดร.ศุภอรจ จิริกันทรมาศ.

นอกจากนี้ ยังมีผลงานวิจัยเรื่อง "ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของเครื่องหมักไก่อย่างหลังการปรุงสุก" ของ น.ส.อภิญญา จูทางกูร จากสถาบันกันควัวและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ม.เกษตรศาสตร์ ผลงานวิจัยเรื่อง "การศึกษาประสิทธิภาพการออกฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาในการรักษาโรคอัลไซเมอร์ โดยใช้ผงหม่อนพันธุ์บุรีรัมย์ 60" ของ ญ.ดร.บัวรุณ ศรีชัยกุล จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหาสารคาม และผลงาน

วิจัยเรื่อง "ความหลากหลายของสารพฤกษเคมีต้านมะเร็ง จำพวกกลูโคซิโนเลตในผักตระกูลกะหล่ำในประเทศไทย และการเพิ่มสารกลุ่มนี้ โดยการใช้สารชีวภาพหรือธาตุอาหารกระตุ้น" ของ ดร.ศุภอรจ จิริกันทรมาศ จากคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ผู้ได้รับรางวัลต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า รางวัลที่ได้รับครั้งนี้ ถือเป็นเกียรติและกำลังใจอย่างดีที่จะพัฒนาผลงานวิจัยของตนเองให้ดียิ่งขึ้น.